



มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

The University of the Thai Chamber of Commerce

ประกาศมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ที่ ศร ๖ / 2545

เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการเปลี่ยนแปลงการลงทะเบียนเนื่องจากประกาศผลสอบซ้ำ

ตามประกาศมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ที่ 286/2531 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2531 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการเปลี่ยนแปลงการลงทะเบียนเนื่องจากประกาศผลสอบซ้ำ ไปแล้วนั้น เนื่องจากมหาวิทยาลัยเห็นควรปรับปรุงประกาศในเรื่องดังกล่าวใหม่ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น จึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าวข้างต้น และกำหนดแนวทางปฏิบัติในการเปลี่ยนแปลงการลงทะเบียนเนื่องจากประกาศผลสอบซ้ำไว้ดังนี้

นักศึกษาที่รอผลการสอบ และได้ลงทะเบียนวิชาเรียนในภาคการศึกษาถัดไป หากผลการสอบประกาศ อาจทำให้นักศึกษาต้องเปลี่ยนแปลงการลงทะเบียนในกรณีต่อไปนี้

1. วิชาที่ต้องอาศัยผลสอบได้ก่อน นักศึกษาที่รอผลการสอบ และได้ลงทะเบียนวิชาเรียนในภาคการศึกษาถัดไป ซึ่งวิชาที่ลงทะเบียนไว้ต้องอาศัยผลสอบได้ก่อนจึงจะเรียนวิชานั้นได้ หากสอบตก ไม่มีสิทธิลงตามหลักสูตร จะต้องขอเพิกถอนวิชานั้นให้เสร็จสิ้นภายในกำหนด 7 วัน นับถัดจากวันประกาศผลการสอบ จะได้รับเงินค่าหน่วยกิตคืนเต็มจำนวน

2. จำนวนหน่วยกิตตามสภาพของนักศึกษา หากผลการสอบทำให้นักศึกษาเปลี่ยนสภาพจากนักศึกษาปกติเป็นนักศึกษาวิทย์ฯ และจำนวนหน่วยกิตที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนไว้เกินกว่ากำหนด นักศึกษาจะต้องขอเพิกถอนวิชาที่ลงทะเบียนให้เหลือจำนวนหน่วยกิตถูกต้องตามระเบียบมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ การขอเพิกถอนวิชาจะต้องกระทำให้เสร็จสิ้นภายในกำหนด 7 วัน นับถัดจากวันประกาศผลการสอบ วิชาสุดท้ายที่ลงทะเบียนไว้ จะได้รับเงินค่าหน่วยกิตคืนเต็มจำนวน หากนักศึกษาวิทย์ฯที่มีความประสงค์จะขอลงหน่วยกิตเกินกว่ากำหนดอีก 3 หน่วยกิต จะต้องทำคำร้องขออนุมัติจากคณบดีให้เสร็จสิ้นภายในกำหนดเวลาดังกล่าวข้างต้นเช่นกัน หากนักศึกษาไม่ดำเนินการตามกำหนดเวลาดังกล่าวข้างต้น มหาวิทยาลัยจะสั่งให้เพิกถอนวิชาสุดท้ายที่นักศึกษาลงทะเบียนไว้โดยมีต้องมีการบอกกล่าว และบันทึกสัญลักษณ์ W วิชานั้น นักศึกษาจะไม่ได้เงินค่าหน่วยกิตคืน

3. วิชาที่ลงทะเบียนไว้ซ้ำกับวิชาที่รอผลการสอบ หากผลการสอบประกาศปรากฏว่าวิชาที่ลงทะเบียนไว้ซ้ำสอบผ่าน จะต้องขอเพิกถอนวิชานั้นให้เสร็จสิ้นภายในกำหนด 7 วัน นับถัดจากวันประกาศผลการสอบวิชานั้น จะได้รับเงินค่าหน่วยกิตคืนเต็มจำนวน

4. นักศึกษาได้สำเร็จการศึกษา หากผลการสอบทำให้นักศึกษาสำเร็จการศึกษา จะต้องขอเพิกถอนวิชาที่ลงทะเบียนทุกวิชาให้เสร็จสิ้นภายในกำหนด 7 วัน นับถัดจากวันประกาศผลการสอบวิชาสุดท้ายที่ลงทะเบียนไว้ จะได้รับเงินค่าหน่วยกิตคืนเต็มจำนวน

5. นักศึกษาได้พ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษา หากผลการสอบทำให้นักศึกษาพ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษาตามระเบียบมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ว่าด้วยการศึกษาระบบหน่วยกิตชั้นปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2545 นักศึกษาจะต้องขอเพิกถอนวิชาที่ลงทะเบียนทุกวิชาให้เสร็จสิ้นภายในกำหนด 6 เดือน นับถัดจากวันประกาศรายชื่อผู้พ้นสภาพ หรือนักศึกษาอาจดำเนินการดังกล่าวก่อนที่มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้พ้นสภาพ โดยขอลาออกจากการศึกษา จะได้รับเงินค่าหน่วยกิตคืนเต็มจำนวน

ส่วนการขอเพิ่มเติม หรือขอปรับเปลี่ยนวิชา ให้กระทำภายในกำหนดระยะเวลาตามปฏิทินการศึกษา หากพ้นกำหนดแล้วจะไม่อนุญาตให้เพิ่มเติม หรือปรับเปลี่ยนวิชาแต่ประการใด

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2545



(รองศาสตราจารย์ ดร.จีรเดช อู๋สวัสดิ์)

อธิการบดี

สร/พผ
๑๓๓๗